



CHÍNH PHỦ

Số: 385/BC-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2018

TÀI LIỆU ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  
Ngày...../...../.....

**BÁO CÁO TÓM TẮT**

**Tổng hợp việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội  
về giám sát chuyên đề và chất vấn**

Thực hiện các Nghị quyết số 43/2017/QH14 và Nghị quyết số 56/2017/QH14 về giám sát chuyên đề, Nghị quyết số 33/2016/QH14, Nghị quyết số 44/2017/QH14, Nghị quyết số 55/2017/QH14 về chất vấn, trả lời chất vấn, Chính phủ đã có Báo cáo tổng hợp số 279/BC-CP ngày 18 tháng 7 năm 2018. Trên cơ sở đó, Chính phủ tóm tắt báo cáo như sau:

**A. VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020**

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Báo cáo đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn thực phẩm, xây dựng khung đề cương Báo cáo các chính sách mới, khung đề cương Luật thay thế Luật An toàn thực phẩm và đưa vào chương trình xin ý kiến Quốc hội sửa đổi Luật An toàn thực phẩm theo hướng tập trung đầu mối, phân định trách nhiệm rõ ràng, tăng chế tài xử lý, tăng quyền của doanh nghiệp.

Về kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp, tại Trung ương, phân công Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương theo nguyên tắc quản lý chuỗi cung cấp thực phẩm với từng nhóm thực phẩm, ngành hàng cụ thể. Bộ Y tế chịu trách nhiệm thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tại địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn; Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp (được thành lập tới cấp xã, đang được kiện toàn theo hướng Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Trưởng ban) có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp hoạt động liên ngành tại địa phương.

Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm tiếp tục tập trung vào các nội dung về thông tin, truyền thông để thay đổi hành vi, giám sát phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ cho cộng đồng; chú ý từ bếp ăn gia đình, bếp ăn tập thể ở khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, thức ăn đường phố; phát hiện sớm, điều tra, xử lý quyết liệt, đồng bộ các vi phạm. Các Bộ đã phối hợp chặt chẽ với địa phương

để quản lý, xử lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các dịp lễ, sự kiện lớn cũng được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Ngân sách nhà nước đã bảo đảm kinh phí thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngoài ra, kinh phí cho công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương còn được bảo đảm bố trí tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nộp ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm

Hoạt động tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh, đặc biệt tập trung vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu... theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

## **II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả**

Công tác cải cách hành chính được thực hiện một cách toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, tăng cường các giao dịch trực tuyến, giảm tối đa giấy tờ hành chính; đóng góp quan trọng vào việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế.

Đã từng bước thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng tiêu chí quy định. Đổi mới việc phân loại đơn vị hành chính để làm cơ sở xác định cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế phù hợp với quy mô và đặc thù từng loại đơn vị hành chính.

Thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự tín nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

## **B. VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHẤT VẤN**

### **I. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIV**

#### **1. Lĩnh vực công thương**

Sau khi triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng, mức độ thiệt hại, công tác chỉ đạo xử lý tồn tại, yếu kém ở các dự án, doanh nghiệp thuộc ngành công thương đã được thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm bám sát quan điểm, mục tiêu, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị và phương án, giải pháp xử lý các dự án, doanh nghiệp theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xác định các mục tiêu, định hướng và giải pháp lớn trong phát triển thương mại trong nước, xây dựng và phát triển thương mại trong nước hiện đại, tăng trưởng nhanh và bền vững, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn vệ sinh, môi trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sản xuất, phân phối và người tiêu dùng.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác quản lý sản xuất và kinh doanh phân bón thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, đã xây dựng quy hoạch phân bón làm cơ sở phát triển công nghiệp phân bón gắn liền với phát triển hệ thống phân phối, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác có liên quan.

Bằng sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và ý thức tuân thủ pháp luật của các chủ đập, công tác quản lý an toàn đập thủy điện đã có nhiều chuyển biến và đi vào nề nếp.

#### **2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường**

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy định cụ thể về bảo vệ môi trường bảo đảm khắc phục những bất cập hiện nay, nhất là các quy định về công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải của doanh nghiệp.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã tích cực tổ chức kiểm tra, rà soát, theo dõi, đánh giá hiện trạng để hướng dẫn địa phương xử lý, ứng phó, giải quyết các việc, sự cố môi trường và cách lập quy hoạch các công trình bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế ven biển.

Hiện nay công ty Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục xong các lỗi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải.

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đã triển khai quyết liệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tăng cường mạnh mẽ công tác bảo vệ môi trường trong quản lý và phát triển làng nghề trên

phạm vi toàn quốc, ngăn chặn việc phát sinh các làng nghề mới gây ô nhiễm môi trường; từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn một cách bền vững.

Công tác dự báo khí tượng thủy văn được quan tâm đầu tư, trong những năm gần đây, độ chính xác, độ tin cậy trong các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai ngày càng được nâng cao, thời gian dự báo sớm hơn. Tuy nhiên, công tác dự báo, cảnh báo một số loại hình thiên tai như mưa lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vẫn còn nhiều hạn chế, cần được tiếp tục quan tâm đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và sớm đưa vào vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu các khu vực đã cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên phạm vi toàn quốc; chấn chỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản, hạn chế hoạt động khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ và ngăn chặn triệt để khai thác khoáng sản trái pháp luật.

### **3. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo**

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình kết hợp dạy văn hóa phổ thông và dạy nghề, liên kết giữa cơ sở giáo dục trung học với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện việc tư vấn nghề; đẩy mạnh gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững.

Bố trí việc làm tại các cơ quan nhà nước cho sinh viên cử tuyển gặp nhiều khó khăn, thực tế do đào tạo chưa gắn với nhu cầu sử dụng, quy định về tuyển dụng hiện nay về cơ bản áp dụng chung cho tất cả các đối tượng. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc nghiên cứu đổi mới công tác cử tuyển theo hướng tập trung vào các dân tộc có tỉ lệ học sinh thi đỗ Đại học thấp và gắn đào tạo cử tuyển với tuyển dụng.

Chính sách về hỗ trợ đào tạo người dân tộc thiểu số được thực hiện công khai, minh bạch.

### **4. Lĩnh vực nội vụ**

Thực hiện theo mục tiêu chính sách tinh giản biên chế và thực hiện nghiêm túc chính sách nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của pháp luật, không đủ tuổi tái cử và biên chế xã hội hóa.

Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng sau khi được Bộ Chính trị thống nhất thông qua nội dung đã được hoàn thiện để tổ chức thực hiện.

Qua kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền đã có các văn bản đôn đốc, nhắc nhở các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu, rà soát lại các văn bản hiện hành quy định về công tác cán bộ, nhất là các nội dung về phân cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

## **II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV**

### **1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn**

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường nghiên cứu, chuyên giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học, giải quyết các vấn đề căn cốt trong chuỗi sản xuất, nhất là công nghệ giống, quy trình và các khâu chế biến, phân phối với cả 3 nhóm sản phẩm quốc gia.

Về Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu và các hoạt động tập trung thực hiện từ nay đến năm 2020, tăng cường truyền thông, nâng cao năng lực về giám sát đánh giá, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các hoạt động sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí.

### **2. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch**

Việc thực hiện các giải pháp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo triển khai sâu rộng ở cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, chú trọng các thiết chế tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất. Quy hoạch, Đề án của ngành văn hóa, thể thao và du lịch luôn xác định việc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa là cần thiết để góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo đặc thù hấp dẫn khách du lịch nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước những vụ việc xâm phạm di tích, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan và địa phương liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, ý thức tự hào và tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc, về tính cố kết cộng đồng, đồng thời ngăn chặn nguy cơ mai một, thất truyền của các di sản văn hóa, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

### **3. Lĩnh vực y tế**

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh,

chữa bệnh, giám định và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế. Tinh thần, thái độ phục vụ tận tâm, hòa nhã trong công tác y tế, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế được nâng cao. Để ngăn chặn và phòng chống những hành vi vi phạm, lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước tình hình nhu cầu đầu tư cho y tế ngày càng lớn, ngân sách nhà nước không thể đáp ứng đủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế và địa phương triển khai các giải pháp huy động nguồn lực hợp pháp để đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế, tăng cường thu hút các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư; xây dựng cơ chế chính sách phát triển y tế tư nhân, cho phép hợp tác công tư về nhân lực; tiếp tục xây dựng các dự án ODA để huy động các nguồn vốn ngoài nước cho y tế.

Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức, hoạt động, tài chính và huy động các nguồn lực nhằm phát huy vai trò của hệ thống y tế cơ sở, như về chính sách bảo hiểm y tế, giá dịch vụ, giải quyết các vướng mắc khó khăn trong thanh toán bảo hiểm y tế.

Tiếp tục quản lý chặt chẽ giá thuốc, chất lượng thuốc, trong đó tăng cường đấu thầu và mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung. Tiến hành kiểm tra cấp phép trước khi hoạt động (tiền kiểm) và giám sát chặt chẽ sau khi đưa thuốc ra lưu hành trên thị trường (hậu kiểm). Tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên tổng số mẫu kiểm nghiệm đã giảm rõ rệt và ở mức thấp.

#### **4. Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư**

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong kế hoạch đầu tư công năm 2018. Tính đến giữa tháng 5 năm 2018, 96% số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được các Bộ, ngành và địa phương phân bổ, bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn.

Luật Đầu tư công góp phần tăng cường quản lý nhà nước, công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong đầu tư công. Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai thực hiện, nhất là khi áp dụng vào thực tiễn của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Luật Đầu tư công đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 nhằm đẩy mạnh đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng chịu nhiều

thiệt hại do biến đổi khí hậu, ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội.

### **III. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV**

#### **1. Lĩnh vực tài chính**

Chính phủ đã chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan về thuế, bao gồm các nội dung chính sách, thủ tục đăng ký, kê khai, nộp, hoàn, miễn, giảm, quyết toán thuế; rà soát số lượng điều kiện kinh doanh, tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới hoạt động quản lý của ngành thuế, hải quan.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, khắc phục tồn tại, bất cập, quản lý chặt chẽ, hạn chế việc lợi dụng tạm nhập, tái xuất để buôn lậu, gian lận thương mại.

Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công chức, viên chức ngành thuế, hải quan; ưu tiên đào tạo nghiệp vụ, chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế mới ban hành đối với cán bộ làm việc tại các vị trí chức năng quản lý thuế cơ bản và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế.

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn cho vay lại gắn với kế hoạch huy động vốn của Chính phủ, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và nợ công ở mức an toàn.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai nhiệm vụ rà soát, tổng hợp giá trị các dự án mới ký kết và có khả năng sẽ ký kết trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa có trong danh mục đầu tư công trung hạn, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020.

#### **2. Lĩnh vực ngân hàng**

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý và bảo đảm an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng; điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, tập trung triển khai các giải pháp điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Triển khai các giải pháp để thu hút ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục thực hiện các giải pháp

đồng bộ để quản lý thị trường vàng nhằm chuyển hóa nguồn lực vàng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020; cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả; công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán được coi trọng; các dịch vụ, phương tiện thanh toán điện tử được phát triển đa dạng với nhiều sản phẩm, phương tiện mới, an toàn, tiện lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và thích ứng với tiến trình hội nhập quốc tế. Trước nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm, những rủi ro, hệ lụy cho xã hội và thực tế một số vụ việc gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2018 về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành sớm hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có cung ứng dịch vụ công thanh toán điện tử.

### **3. Lĩnh vực thông tin và truyền thông**

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện năm 2018. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành tập trung nghiên cứu, xây dựng văn bản chỉ đạo, đôn đốc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính nhà nước, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính, tinh giản biên chế. Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở danh mục dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, trong đó có nội dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường xử lý hồ sơ, văn bản giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng và ban hành quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; xây dựng các văn bản hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Bên cạnh việc tổ chức, quản lý thông tin tốt, công tác rà soát, đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của một số cơ quan báo chí, nhất là các tạp chí điện tử được quan tâm nhằm hạn chế tình trạng “báo hóa” các tạp chí; xử lý nghiêm các cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, uy tín danh dự của cá nhân.

Về tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước, khắc phục tình trạng sim rác, tin nhắn rác, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông



nghiên cứu, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp về quản lý, kinh tế, kỹ thuật; yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý thông tin thuê bao đối với các thuê bao phát triển mới; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động (VNPT, Viettel, MobiFone, Gmobile và Vietnamobile) rà soát, hướng dẫn khách hàng để cập nhật, đăng ký lại thông tin.

Để phát triển hệ sinh thái nội dung số trong nước, Chính phủ đã chỉ đạo đánh giá tổng quan về hiện trạng, tiềm năng phát triển, điểm mạnh điểm yếu, những rào cản, thiếu hụt về mặt chính sách, pháp luật, làm việc với các doanh nghiệp nội dung số có thị phần lớn trong các lĩnh vực mạng xã hội, tìm kiếm, thương mại điện tử nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xây dựng và hoàn thiện đề án thúc đẩy, phát triển hệ sinh thái nội dung số.

#### **4. Lĩnh vực điều tra tội phạm, thi hành án hành chính**

Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm để hạn chế mức thấp nhất việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, nhất là đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng.

Thực hiện Điều 60 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm quy định về cử người đại diện tham gia tố tụng hành chính. Tại Hội nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức ngày 19 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích công dân khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính ra Tòa án nhân dân; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, công chức khi có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện phải thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính, tham gia phiên tòa, tranh tụng, đối thoại, thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định.

Chính phủ đã bố trí đủ vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án xây dựng trụ sở của các cơ quan tư pháp cấp huyện chưa có trụ sở. Tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho nội dung này, Viện kiểm sát nhân dân tối cao rà soát, xác định các dự án cần thiết, cấp bách đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Trên đây là tóm tắt Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn sau các kỳ họp thứ 2, thứ 3 và thứ 4 Khóa XIV, Chính phủ trân trọng báo cáo./.